

THƯ GỬI GIA ĐÌNH

Kính gửi quý gia đình:

Năm nay, lớp học của chúng ta rất vui mừng được tham gia chương trình Học sinh ABCs of S.T.E.M. của tuần!

ABCs of S.T.E.M. là một phương pháp đơn giản, thú vị và hấp dẫn nhằm giới thiệu cho trẻ, gia đình cùng những người thân yêu của trẻ về các khái niệm S.T.E.M. (viết tắt của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học).

Bên trong túi này có bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết để tham gia trải nghiệm Học sinh ABCs of S.T.E.M. của tuần. Vui lòng sử dụng Hướng dẫn ở mặt sau của phiếu này và áp phích Học sinh của tuần để xem cách thức thực hiện. Hãy tận hưởng các hoạt động khác nhau cùng gia đình theo lịch trình phù hợp nhất với gia đình quý vị trong suốt cả tuần. Mỗi ngày, quý vị hãy nhớ nhắc học sinh ghi lại các hoạt động của mình trên áp phích.

Xin vui lòng điền hoàn tất Áp phích Học sinh của tuần và nhắc các em mang đến lớp học vào cuối tuần. Như vậy, học sinh sẽ có thể sử dụng áp phích này để kể lại một tuần vui chơi cùng gia đình về chủ đề ABCs of S.T.E.M. cho cả lớp. Quý vị có thể giữ các vật liệu còn lại làm kỷ niệm.

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị! Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về ABCs of S.T.E.M. cũng như truy cập các tài nguyên bổ sung về chương trình dành cho phụ huynh, xin vui lòng quét mã QR để xem video giới thiệu về chương trình.



QUÉT MÃ

Vào cuối tuần, vui lòng đưa học sinh trở lại trường, đồng thời nhắc các em mang theo áp phích Học sinh của tuần đã điền. Quý vị có thể giữ các vật liệu còn lại!

HƯỚNG DẪN

Hãy hoàn thành từng hoạt động sau đây bằng cách sử dụng các vật liệu trong Túi học sinh mang về. Sau đó, vui lòng ghi lại tất cả các hoạt động trên áp phích Học sinh của tuần. Có thể hoàn thành các hoạt động hàng ngày hoặc theo lịch trình phù hợp nhất với quý vị.

Hoạt động thứ nhất: Giờ ăn ABCs of STEM

HƯỚNG DẪN: Trong giờ ăn, hãy tìm các chữ cái trong tên của quý vị trên tấm lót đĩa ABCs of STEM. Hãy nhắc những thành viên khác cùng tìm tên mình nữa nhé! Hoàn thành Phần một áp phích Học sinh của tuần.

VẬT LIỆU: Tấm lót đĩa ABC's of STEM, Áp phích Học sinh của tuần.

Hoạt động thứ hai: Đọc ABCs of STEM

HƯỚNG DẪN: Đọc sách ABCs of STEM cùng một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Hoàn thành Phần Hai áp phích Học sinh của tuần.

VẬT LIỆU: Sách ABCs of STEM, Áp phích Học sinh của tuần.

Hoạt động thứ ba: Trò chơi ABCs of STEM

HƯỚNG DẪN: Chơi thẻ game ABCs of STEM cùng một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Hoàn thành Phần ba áp phích Học sinh của tuần.

VẬT LIỆU: Thẻ game ABCs of STEM, áp phích Học sinh của tuần.

Hoạt động thứ tư: Hoạt động ABCs of STEM

HƯỚNG DẪN: Tiến hành một thử nghiệm hoặc hoạt động trong gói Thử nghiệm và Hoạt động ABCs of STEM hoặc tiến hành thử nghiệm hoặc hoạt động của riêng quý vị! Hoàn thành Phần bốn áp phích Học sinh của tuần (có hai phần).

VẬT LIỆU: Gói Thử nghiệm và Hoạt động ABCs of STEM, Áp phích Học sinh của tuần.
LƯU Ý: Một số hoạt động nhất định có thể yêu cầu tài liệu bổ sung, vui lòng tham khảo các hoạt động đã liệt kê.

Vào cuối tuần, vui lòng đưa học sinh trở lại trường, đồng thời nhắc các em mang theo Áp phích Học sinh của tuần đã điền.